



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯ : วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้าน เข้าประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแห่งประจำปี ๒๕๖๖ และรับทราบการดำเนินกิจกรรมนาเลิงเดิน-วิ่งเพื่อน้อง รายงานรายรับ รายจ่าย การจัดกิจกรรมรวมถึงสถานะเงินคงเหลือ พร้อมขออนุมัติใช้งบประมาณเพื่อจัดเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง และมอบถ้วยรางวัลให้กับบ้านนาเลิง ชุมชนที่ประชาชนสนับสนุนการวิ่งเป็นจำนวนมากที่สุด



การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ : วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด เพื่อทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน เช่น เทศบาลตำบลเสลภูมิ เทศบาลตำบลเมืองไพร และโรงเรียนบ้านแห่งประชานุกูล ฯลฯ



จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๔ : วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๔ เช่น ผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง, คณะกรรมการรวมผลคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ ๔, คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำรองอำเภอเสลภูมิ และเจ้าหน้าที่ตรวจภายนอกพร้อมยุบหีบ รวมหีบเลือกตั้งประจำเขตอำเภอเสลภูมิ



การพื้นที่ในการตรวจสอบและเร่งแก้ไขซ่อมแซมประตูระบายน้ำหนองโดน บ้านไชยวาน หมู่ที่ ๗ : วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับนายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลงพื้นที่ในการตรวจสอบและเร่งแก้ไขซ่อมแซมประตู ระบายน้ำหนองโดน บ้านไชยวาน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลิง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง (Integrity and Transparency Assessment: ITA): วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่ติดต่อหรือใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐ ราย โดย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาเลิง (อปพร.) : วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาเลิง (อปพร.) เพื่อประชุมวางแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจร รวมถึงการขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าขายหาบเร่ แผงลอยในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแห่ พ.ศ. ๒๕๖๖



การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแห่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ : วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแห่ ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแห่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกิจกรรมแห่ขบวนการฟ้อนรำ และขบวนบั้งไฟสวยงาม ของพี่น้องประชาชนชาวบ้านแห่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา เป็นพิธีเปิดการแสดงมหรสพ หมอลำคณะขวัญใจแพนแมน จักรพันธ์ โดย นายกอบต .นาเลิง และ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกิจกรรมจุดบั้งไฟ ของประชาชน ได้รับเกียรติจากนายสกันธ์ กลางชนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นประธานฯ



การประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อซักซ้อมแนวทางการ ประกวดโครงการ ชุมชนสะอาด (Zero Waste) : วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เชิญผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ และ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคิ่งสะอาด หมู่ที่ ๕ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อ ซักซ้อมแนวทางการ ประกวดโครงการชุมชนสะอาด (Zero Waste) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่ สนับสนุน เพื่อรอการประเมินจากนักวิจัยจะลงพื้นที่จริงเก็บข้อมูลต่อไป



การรับซื้อขยะประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ : วันที่ ๒๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๓๗๙ ครัวเรือน และ สมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ : วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหม่อม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง